

ด่วนที่สุด  
ที่ กก ๐๒๐๘/  
๘๙๖



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๖๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินงานตามมติดังกล่าวมีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

๑. เห็นควรให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมการท่องเที่ยวสนับสนุนข้อมูลด้านความต้องการตลาดนักท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นและจุดผ่านแดนถาวรภูคู้และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเขตป่าสงวนเพื่อพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นและจุดผ่านแดนถาวรภูคู้ และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านการท่องเที่ยว

๒. เห็นควรให้กรมเจ้าท่า ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนจังหวัดภูเก็ตและท้องถิ่น เร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับความต้องการกลุ่มตลาดการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ความสามารถในการรองรับรับของท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่มีศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญให้มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา  
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๐ ต่อ ๑๕๘๗  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๓๖

สำเนาถูกต้อง

กมล ๒๖๑๖

(นางสาวกัญญา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ